



# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 300,000  
Ad Rate: 1,080

Section: First Section/-

วันที่: อังคาร 2 เมษายน 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6286

หน้า: 4(ซ้าย)

Col.Inch: 18.82 Ad Value: 20,325.60 PRValue (x3): 60,976.80

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ผากซังหลานชาย'จับ'คดีฆาตถึงโบกปูน

## ผากซังหลานชาย'จับ'คดีฆาตถึงโบกปูน

● ผากซังหลานชายผู้ดูแลร้านวัสดุก่อสร้าง ฆาตถึงโบกปูน ไร้ญาติประกันตัวนอนคุก มีนบุรี เจ้าตัวยังไม่ได้ร่วมฆ่า แต่ร่วมเคลื่อนย้ายซ่อนเร้นอำพรางศพ

จากกรณีพบศพ นายอัชฌา หนูปทุม หรือจิก อายุ 38 ปี ชาว จ.พัทลุง ถูกฆาตถึงถึงน้ำมันโบกปูนฝั่งดิน บริเวณร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านเกษตร-นวมินทร์ ที่มีนายประยูณ แก้วพยศ หรือจ๊อบ อายุ 48 ปี ผู้ดูแลร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ซึ่งเป็นญาติของนายอัชฌา ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีฆาตมาฆาและซ่อนเร้นอำพรางศพ ก่อนถูกนำตัวผากซังศาลจังหวัดมีนบุรี หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มอีก 1 คน คือ นายอรรถพล คงนวลโย หรือนาย อายุ 22 ปี หลานชายของนายประยูณ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายอำพรางศพด้วย

ต่อมาเมื่อวันที่ 1 เมษายน ที่กองปราบปราม เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัว นายอรรถพล ผู้ต้องหาความผิดฐาน "ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา" และ "ร่วมกันซ่อนเร้นอำพรางศพ" ไปที่ศาลจังหวัดมีนบุรี เพื่อยื่นคำร้องฝากขังครั้งแรกเป็นเวลา 12 วัน

ตั้งแต่วันที่ 1-12 เมษายน เนื่องจากการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้น และต้องสอบปากคำพยานเพิ่มเติมอีกหลายปาก รวมทั้งรอผลตรวจสอบประวัติอาชญากร โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้คัดค้านประกันตัว เนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูง จึงเกรงว่าจะหลบหนี และเกรงว่าผู้ต้องหาจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานต่างๆ ด้วย

ทั้งนี้ จากการสอบสวนนายอรรถพล ได้ให้การภาคเสธ โดยรับว่าเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มจนจบ แต่ปฏิเสธว่าไม่ได้ร่วมลงมือฆ่าด้วย แต่ได้ช่วยยกศพผู้ตาย ขนย้ายไปใส่ถังจนถึงผสมปูนและนำไปฝังดิน

ในชั้นสอบสวนผู้ต้องหาให้การภาคเสธ ศาลพิจารณาคำร้องและสอบถามผู้ต้องหาไม่คัดค้าน จึงอนุญาตให้ฝากขังได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการยื่นฝากขังแล้ว ก็ไม่ปรากฏว่ามีบุคคลใดหรือญาติมายื่นคำร้องและหลักทรัพย์เพื่อขอลปล่อยชั่วคราวนายอรรถพล ผู้ต้องหารายนี้แต่อย่างใด ซึ่งเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ก็จะได้นำตัวไปคุมขังยังเรือนจำพิเศษมีนบุรีระหว่างการฝากขังนี้ต่อไป